

Đại biểu HĐND huyện Ý Yên khóa XIX tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 15/06/2023, thường trực HĐND huyện Ý Yên tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Yên Cường - đơn vị bầu cử số 10. Đoàn đại biểu huyện về dự hội nghị có ông Đinh Đức Tuyên – TUV, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND, ông Trương Quang Đông – HUV, chánh văn phòng huyện ủy, ông Trịnh Xuân Hiền, HUV, Chủ tịch UBND xã Yên Cường. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Lãnh đạo ĐU – HĐND – UBND, các ban ngành đoàn thể và đông đảo cử tri xã Yên Cường đã về dự.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của xã Yên Cường đã nghe đại biểu HĐND huyện đã thông qua báo cáo và báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội



Sau khi nghe nội dung các báo cáo, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ cử tri xã Yên Cường đã phát biểu bày tỏ một số tâm tư, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND huyện với các nội dung:

1. Về cắt điện sinh hoạt: Thời gian qua ngành điện cắt điện vào đúng thời điểm nắng nóng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Qua đây cử tri cũng đề nghị đoàn đại biểu HĐND kiến nghị với tỉnh, Quốc hội và Chính Phủ cần ưu tiên cho an ninh năng lượng. Hơn nữa cần tạo những cơ chế cạnh tranh trong sản xuất và cung ứng điện, bỏ cơ chế độc quyền.

2. Về hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn sau khi sáp nhập: Sau khi sáp nhập thôn thì nhà văn hóa cũ không còn phù hợp do vậy cử tri đề nghị hỗ trợ kinh phí nhà văn hóa thôn mới về khu trung tâm để thuận tiện cho việc sinh hoạt cộng đồng của thôn vì hiện nay kinh phí của nhân còn rất khó khăn.
3. Đề nghị đền bù, thu hồi những diện tích méo, xéo, bé sau khi làm đường 490 chạy qua địa bàn xã Yên Cường: Cử tri đề nghị tỉnh sớm có chủ chương, chính sách thu hồi những khu đất nhỏ, bé, xéo sau khi làm đường 490 vì những diện tích này quá bé không phục vụ được các dịch vụ nông nghiệp
4. Về thủy lợi: Đề nghị kiên cố hóa đoạn máng N12 từ Mậu Lực lên Trục Mỹ, nạo vét tuyến sông S45, nạo vét tuyến kênh Độc Bộ từ Nhân Trạch đến trạm bơm Duyên Mỹ 1 nhằm mục đích phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp.
5. Về giao thông: đường 490 đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang tiếp tục thi công giai đoạn 2, song trên địa bàn xã còn một số điểm cắt ngang qua đường không được nổi, vượt nhựa, gây cản trở trong việc đi lại của nhân dân, đề nghị sớm hoàn thiện để kết cấu hạ tầng được đồng bộ. Cử tri cũng mong muốn được lắp đặt hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và mở rộng một phần đường do điểm giao cắt tại ngã tư thôn Quyết Tiến, Nhân Lý cắt với đường 490 có góc cua quá hẹp, gây mất an toàn giao thông.
6. Đề nghị chuyển cột điện: Hiện nay một số tuyến đường đã được mở rộng nhưng hệ thống đường điện vẫn còn nằm ở giữa đường gây ,mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn do vậy cử tri đề nghị với huyện chỉ đạo các ngành điện lực, viễn thông sớm có kế hoạch thu hồi và di chuyển một số cột điện sát vào lề đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.





Tại buổi tiếp xúc cử tri đại diện đại biểu HĐND huyện đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực của cử tri đối với những vấn đề kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của xã. Các đồng chí cũng đã nghiêm túc tiếp thu và làm rõ những nội dung mà cử tri quan tâm, đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục có thêm nhiều ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực để HĐND huyện đề xuất kiến nghị với các cấp ngành, chức năng xem xét giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện, của tỉnh.



